

Số: /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO**

**Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  
06 tháng đầu năm 2019**

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau:

**I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH<sup>7</sup>**

**1 Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật**

Để triển khai thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với các ngành, lĩnh vực; ngày 30/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

**2 Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

Để bồi dưỡng về nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 20/02/2019 tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 20/5/2019 bổ sung Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 20/02/2019 của Sở Tư pháp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 cho cán bộ, công chức và người làm công tác liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 28/3/2019, Sở Tư pháp ban hành Phương án số 326/PA-STP khảo sát và đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và phiếu khảo sát tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình.

**3 Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính**

- Đối với cấp tỉnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Bản tin Tư pháp và các cơ quan truyền thông ở địa phương tổ chức nhiều chuyên mục, bài viết để tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thực hiện giải đáp những thắc mắc của người dân về trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Đồng thời, để bồi dưỡng về nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 20 tháng 02 năm 2019 tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 20/5/2019 bổ sung Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 20/02/2019 của Sở Tư pháp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 cho cán bộ, công chức và người làm công tác liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính tại huyện Sơn Tây, Trà Bồng và huyện Ba Tơ.

- Đối với các huyện, thành phố: để triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đạt kết quả tốt, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch và tổ chức nhiều đợt tập huấn đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như thông qua hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; tờ rơi, áp phích; tủ sách pháp luật; hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, sinh hoạt ngày pháp luật... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân đối với các quy định liên quan đến xử lý vi phạm hành chính. Việc tuân thủ các quy định, trình tự, thủ tục trong công tác xử lý vi phạm hành chính được các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt quan tâm và thực hiện tương đối đầy đủ, nghiêm túc, qua đó cũng góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với những người được giao nhiệm vụ làm công tác xử lý vi phạm hành chính và tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

#### **4 Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính**

- Ngày 30/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và chỉ đạo các ngành, địa phương trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực địa phương quản lý. Trong 06 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 18/3/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Sơn Tây; Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 02/5/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại UBND huyện Mộ Đức và UBND xã Đức Phong, huyện Mộ Đức. Thông qua công tác kiểm tra giúp các cơ quan kịp thời phát hiện và giải quyết những tồn tại, hạn

ché, khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật vào thực tiễn cuộc sống cũng như đảm bảo các quy định của pháp luật được thi hành một cách nghiêm minh và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- UBND cấp huyện cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp tiến hành kiểm tra, thanh tra liên ngành công tác xử lý vi phạm hành chính tại UBND cấp xã và các đơn vị.

## **II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH**

### **1 Tình hình vi phạm hành chính**

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, công tác xử lý vi phạm hành chính đã được triển khai và đạt nhiều kết quả, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm hành chính theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, mức độ tuân thủ pháp luật và thi hành quyết định xử phạt tương đối cao; ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như cơ quan, người có thẩm quyền đã được nâng lên. Tuy nhiên, tình hình vi phạm hành chính lại diễn ra ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó, xảy ra chủ yếu ở các lĩnh vực như giao thông đường bộ; trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm; kinh doanh; đất đai; xây dựng. Nguyên nhân của tình hình vi phạm chủ yếu là do ý thức tuân thủ, hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Do người vi phạm không có việc ổn định, sự xuống cấp về đạo đức của một số bộ phận thanh thiếu niên, cùng với sự tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường hay một số đối tượng vi phạm vì mục đích lợi nhuận. Mặt khác, lực lượng làm công tác xử lý vi phạm hành chính còn quá ít chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nên tình hình vi phạm pháp luật hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn gia tăng.

### **2 Tình hình xử phạt vi phạm hành chính**

- Tổng số vụ vi phạm: 9.964 vụ
- Tổng số đối tượng bị xử phạt: 9.882 đối tượng.
- Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 9.868 quyết định.
- Số quyết định đã thi hành xong: 8.097 quyết định.
- Số quyết định hoãn, miễn, giảm: 01 quyết định.
- Tổng quyết định bị cưỡng chế thi hành: 08 quyết định.
- Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: không.
- Số tiền phạt thu được: 13.165.453.000 đồng.
- Số tiền phạt thu được từ bán thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 2.65.179.000 đồng.

### **3 Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính**

- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính: 05 đối tượng;

- Số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 05 đối tượng;

- Số lượng người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình: 61 đối tượng;

- Tình hình tổ chức thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: 05 đối tượng, trong đó 01 đối tượng đang chấp hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 04 đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

### **III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

#### **1 Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật**

*a) Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính*

- Về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Trước đây, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định là 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm; theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì thời hạn rút ngắn còn 07 ngày. Với thời hạn này, việc hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt gửi đến UBND các cấp để ra quyết định xử phạt nhiều lúc không đảm bảo thời gian.

- Về vấn đề thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên thực tế xảy ra nhiều trường hợp các cơ quan, đơn vị có chức năng ra quyết định xử phạt hành chính nhưng người vi phạm không chấp hành do nhiều nguyên nhân như: Chủ cơ sở ngừng kinh doanh, một số người vi phạm kinh doanh khó khăn, buôn bán dạo, thu nhập thấp và không ổn định. Bên cạnh đó, việc tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn, chi phí tổ chức lực lượng cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt lớn hơn nhiều lần so với mức tiền phạt.

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính: *“Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản...”*. Tuy nhiên, luật lại không quy định thế nào là vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, dẫn đến gây

khó khăn trong việc xác định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Tại Điểm 1 Khoản 1 Điều 10 của Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “*Những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn*” nhưng hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn cũng như quy định về quy mô ở cấp độ nào hoặc giá trị hàng hóa từ bao nhiêu thì được coi là lớn để xác định hành vi được coi là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

*b) Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính*

\* Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành

- Về kinh phí và cơ sở vật chất chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tế, các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật còn thiếu, một số máy móc bị hư hỏng, xuống cấp do đã sử dụng lâu năm.

- Tổ chức bộ máy, nhân sự

Đối với các sở, ngành nhiệm vụ theo dõi công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính giao cho Văn phòng hoặc Phòng Pháp chế phụ trách.

Đối với cấp huyện: hầu hết chưa bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho Phòng Tư pháp mà chỉ giao công chức kiêm nhiệm. Đối với cấp xã chỉ giao cho công chức Tư pháp hộ tịch kiêm nhiệm dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Công tác xử phạt vi phạm hành chính rất phức tạp nhưng hiện nay việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác xử phạt vi phạm hành chính nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác xử lý vi phạm hành chính còn ít.

- Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; tuy nhiên công tác phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính tại một số đơn vị, giữa các cơ quan chức năng với nhau chưa chặt chẽ, còn hạn chế.

- Về việc báo cáo, thống kê

Công tác báo cáo, thống kê xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

- Về công tác kiểm tra, thanh tra

Hàng năm, các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đều ban hành Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể; đã chủ động hơn trong công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, các sở, ngành, UBND các cấp vẫn chưa dành nhiều thời gian cho công tác kiểm tra, thanh tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

## **2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc**

Nguyên nhân chủ quan

- Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp; trong khi đó, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về công tác này, do đó ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc đặc biệt là cán bộ, công chức ở cấp huyện, cấp xã.

- Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin, sử dụng lực lượng phối hợp, đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật chưa chặt chẽ, nhiều thủ tục bất cập.

- Nhận thức pháp luật của một số cán bộ, công chức về quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế; cán bộ đầu mỗi phụ trách, tham mưu của một số đơn vị còn thiếu.

- Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thường xuyên lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm.

- Kinh phí phục vụ cho công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính cũng như phương tiện, thiết bị nghiệp vụ phục vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính chưa được đảm bảo, do đó, công tác quản lý nhà nước và xử lý vi phạm hành chính triển khai chưa đồng bộ, hiệu quả, kịp thời để đáp ứng nhiệm vụ được giao và nhu cầu thực tế trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các ngành, lĩnh vực.

Nguyên nhân khách quan

- Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, dẫn đến việc khó kiểm soát hết các hành vi vi phạm được quy định trong các Nghị định xử phạt vi phạm

hành chính chuyên ngành, dẫn đến nhiều sự trùng lặp trong hành vi cũng như thẩm quyền xử phạt của các lực lượng có thẩm quyền.

- Xuất phát từ chính những quy định của pháp luật về XLVPHC cũng như các quy định của pháp luật liên quan chưa được rõ ràng, cụ thể hoặc không phù hợp với thực tiễn áp dụng.

- Một số địa phương (vùng sâu, vùng xa) có trình độ dân trí thấp, ít hiểu biết pháp luật, điều kiện kinh tế, giao thông đi lại khó khăn, địa bàn rộng, phong tục tập quán lạc hậu.

### **3 Đề xuất, kiến nghị**

- Các Bộ, ngành thường xuyên quan tâm và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương; các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là về biên chế, chế độ, chính sách, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Bộ Tư pháp tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai, phổ biến pháp luật cho các cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức có liên quan;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm đưa công tác này vào nề nếp, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, khảo sát thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này./.

#### **Nơi nhận:**

- VP Chính phủ;
- Cục QLXLVPHC và TDTHPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: CVP, PCVP (NC) CBTH;
- Lưu: VT, NCbđv241.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Võ Phiên**

## BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số: 162/BC-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Cơ quan/đơn vị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Tổng số vụ vi phạm			Tổng số đối tượng bị xử phạt						Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Kết quả thi hành quyết định XPVPHC						
		Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính	Số vụ chuyên truy cứu trách nhiệm hình sự	Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhờ đối với người chưa thành niên	Tổ chức	Cá nhân						Số quyết định đã thi hành	Số quyết định hoãn, miễn, giảm	Số quyết định bị cưỡng chế thi hành	Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện	Tổng số tiền phạt thu được	Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu	
						Nam		Nữ		Đối tượng khác bị xử phạt như cá nhân (hộ gia đình, cộng đồng dân cư,...)								
						Dưới 18 tuổi	Từ đủ 18 tuổi trở lên	Dưới 18 tuổi	Từ đủ 18 tuổi trở lên									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Sở TN&MT	04	0	0	02	0	2	0	0	0	4	4	0	0	0	15.000.000	0	
2	Sở KH&CN	09	0	0	09	0	0	0	0	0	09	02	0	0	0	9.000.000	0	
3	Sở Ngoại vụ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Sở Xây dựng	01	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	30.000.000	0	
5	Sở Giao thông vận tải	567	0	0	54	0	503	0	10	0	540	405	0	0	0	1.072.400.000	0	
6	Sở NN&PTNT	99	2	0	55	0	25	0	19	0	99	99	0	0	0	317.640.000	1.331.470.000	



7	Sở TT và TT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Sở Nội vụ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sở Công Thương	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	97.500.000	0
10	Sở LĐTB&XH	20	0	0	15	0	1	0	0	0	20	20	0	0	0	111.600.000	0
11	Sở Kế hoạch & Đầu tư	9	0	0	9	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	44.000.000	0
12	Sở Tài chính	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15.000.000	0
13	UBND huyện Minh Long	312	0	0	0	0	245	0	5	0	230	230	0	0	0	213.474.000	4.404.000
14	UBND huyện Đức Phổ	370	0	0	11	0	301	0	58	0	370	368	0	0	0	427.200.000	0
15	UBND huyện Trà Bồng	263	0	0	2	0	241	0	20	0	263	263	0	0	0	327.900.000	81.300.000
16	UBND huyện Sơn Tây	50	0	0	0	0	50	0	0	0	50	49	0	0	0	13.500.000	0
17	UBND huyện Tư Nghĩa	72	0	0	0	0	62	0	10	0	92	86	0	0	0	108.850.000	0
18	UBND huyện Mộ Đức	236	0	0	1	0	200	0	35	0	236	186	0	0	0	185.494.000	0
19	UBND TP. Quảng Ngãi	5.843	6	61	1.343	163	3.274	51	976	0	5.837	5.662	1	8	0	8.194.115.000	0
20	UBND huyện Bình Sơn	1.326	6	3	226	3	957	0	149	0	1.326	0	0	0	0	1.265.320.000	0
21	UBND huyện Ba Tơ	748	0	0	9	26	689	1	28	0	748	678	0	0	0	626.560.000	648.005.000
22	UBND huyện Sơn Tịnh	31	0	0	7	0	29	0	2	0	31	31	0	0	0	90.900.000	0
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>9.964</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>1746</b>	<b>192</b>	<b>6579</b>	<b>52</b>	<b>1312</b>	<b>1</b>	<b>9868</b>	<b>8097</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>13.165.453.000</b>	<b>2.065.179.000</b>

## BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Biện pháp xử lý hành chính	Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị		Tổng số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính		Tổng số đối tượng là người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình		Tình hình tổ chức thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính				
								Tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được tạm đình chỉ chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được giảm thời hạn chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được hoãn chấp hành quyết định	Tổng số đối tượng được miễn chấp hành thời gian còn lại
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Giáo dục tại xã, phường, thị trấn	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
2	Đưa vào trường giáo dưỡng	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
3	Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
4	Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0